



โรงเรียนเบญจมราชูทิศได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ และ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ และได้ชี้แจงสภาพปัจจุบันและปัญหาของนักเรียนในการให้บริการในศูนย์อาหารในปัจจุบันซึ่งได้ปรับปรุงมาจากหอประชุมเก่ามาตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ให้เป็น “อาคารเอนกประสงค์” ซึ่งประกอบด้วยโรงอาหาร ห้องเรียนวิชาคหกรรม ห้องเรียนวิชาศิลปะ ห้องเรียนวิชาดุริยางค์ ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ และห้องกิจกรรมนักเรียน รวมทั้งร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งในขณะนั้นมีนักเรียนประมาณ ๘๐๐ คน แต่ปัจจุบัน(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) มีนักเรียนจำนวน ๓,๒๐๘ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๑๔ คน (เพิ่มเป็น ๔ เท่าจากอดีต) ทำให้มีปัญหาในการให้บริการในศูนย์อาหารเป็นอย่างยิ่ง โรงเรียนพยายามแก้ปัญหาโดยใช้วิธีจัดเวลาให้นักเรียนพักกลางวันไม่พร้อมกันเป็น ๓ ช่วง ซึ่งทำให้มีบางกลุ่มต้องพักมารับประทานอาหารเร็วกว่าปกติ และบางกลุ่มต้องช้ากว่าปกติ ถึงกระนั้นก็ตามในแต่ละช่วงเวลานักเรียนก็ยังต้องเข้าคิวยาวในการซื้อจากร้านอาหารที่ทางโรงเรียนจัดให้อยู่ภายในอาคารนี้ที่มีจำนวนจำกัด ทำให้นักเรียนต้องใช้เวลามากถึง ๓๐ นาทีต่อคน และมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเช้าทันกับเวลาที่เข้าเรียนในช่วงบ่ายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน สำหรับพื้นที่และโต๊ะนั่งรับประทานอาหารก็ไม่สามารถรองรับนักเรียนได้หมด ทำให้ต้องใช้บริเวณทางเดินเป็นที่นั่งรับประทานอาหาร และจากการปรับปรุงอาคารนี้มาจากหอประชุมเก่าทำให้การระบายอากาศจึงไม่ดีเท่าที่ควร และไม่ถูกสุขลักษณะของศูนย์อาหารที่ดี

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ทางโรงเรียนจึงได้วางแผนในการปรับปรุงอาคารนี้ให้มีพื้นที่รองรับสำหรับนักเรียนให้มีที่นั่งรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับจำนวนนักเรียน มิใช่การสร้างศูนย์อาหารใหม่ การปรับปรุงศูนย์อาหารให้มีที่นั่งมากขึ้นทำได้โดยการย้ายห้องปฏิบัติการวิชาคหกรรม (อาหาร) ห้องกิจกรรมนักเรียนไปยังอาคารอื่น ออกแบบปรับปรุงอาคารให้โปร่งมีการระบายอากาศที่ดี ถึงกระนั้นก็ดีก็ยังไม่สามารถรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างอาคารเพิ่มเติมเพื่อเป็นส่วนขยายของบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารและห้องปฏิบัติการกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐตามจำนวนรายชื่อของนักเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่ไม่เพียงพอในการนำงบประมาณบางส่วนมาปรับปรุงหรือสร้างอาคารส่วนขยายนี้ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน รวมทั้งจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อการรองรับกิจกรรมภายนอกที่โรงเรียนถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางต่างๆเช่นกิจกรรมมหกรรมวิชาการ การแข่งทักษะต่างๆของจังหวัด ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดทำโครงการระดมทุนทรัพยากรเพื่อปรับปรุงศูนย์อาหาร โดยการชี้แจงสภาพปัจจุบันปัญหานี้ให้กับผู้ปกครองทราบในวันประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อร่วมระดมทุนตามกำลังโดยความสมัครใจของผู้ปกครองไม่จำกัดจำนวนเงิน มิใช่การเรียกเก็บเงินคนละ ๑,๐๐๐ บาทตามที่กล่าวอ้าง และโรงเรียนได้แจ้งยอดการบริจาคของนักเรียนทุกคนเป็นระดับชั้น ให้แก่นักเรียนทุกคนรับทราบในกิจกรรมหน้าเสาธง รวมได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น เป็นจำนวน ๒,๐๒๖,๒๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) โรงเรียนได้ออกใบเสร็จรับเงินตามจำนวนที่บริจาคให้กับผู้ปกครองทุกท่านตามยอดเงินที่ได้รับบริจาคมา



สภาพความแออัดในแต่ละช่วงเวลาคาบพัก รับประทานอาหารกลางวัน

BENJAMARACHUTIT SCHOOL

BM

